





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

23 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>30 บาท รักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. และคณะ ลงพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ติดตามการให้บริการของ นวัตกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ ภายใต้ คค.30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 2 ที่คลินิกทันตกรรมโปรรัตน์ และ นภาพรคลินิกการพยาบาลฯ พบมีแนวโน้มที่หน่วยบริการจะเข้าร่วมเพิ่มขึ้น และปชช.เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ หน่วยบริการหลายแห่งสนใจร่วม คค. แต่ยังกังวลการทำข้อมูลเบิกจ่าย ซึ่งสปสช. จะออกแบบการใช้งานที่สะดวกและเอื้อต่อ หน่วยบริการให้มากที่สุด รวมถึงยินดีรับข้อเสนอมาพัฒนาต่อไป</p>	
<p><b>กัญชีวาภิบาล วัดไทร พระราม 3</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thecoverage, hfocus)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.สงฆ์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในพื้นที่ จัดตั้ง “กัญชีวาภิบาล วัดไทร พระราม 3” ซึ่งถือเป็นกัญชีวาภิบาลต้นแบบแห่งแรกในกทม. และเป็นแห่งที่ 6 ใน จำนวน 13 เขตสุขภาพ เพื่อเป็นสถานที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธระยะท้ายให้ได้รับการดูแลที่ครอบคลุมในทุกมิติของการเจ็บไข้</p>	
<p><b>แก้ปัญหาหนี้สินบุคลากร สธ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.เร่งช่วยเหลือบุคลากรกลุ่มที่มีปัญหาหนี้สินผ่านแคมเปญแผนงานความมั่นคง ปลอดภัยทางการเงิน ซึ่งได้รับรายงานความคืบหน้า ดังนี้ 1.การแก้ปัญหาหนี้เสีย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.กรุงไทย และธ.ไทยพาณิชย์ จากบุคลากร สธ. 728 คน ปัจจุบันสามารถปิดหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 119 คน คิดเป็นร้อยละ 16 2.การให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร่วมกับธ.ออมสิน 2 โครงการ คือ 1.ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และ 2.สินเชื่อสวัสดิการและอื่นๆ มีบุคลากรยื่นขอสินเชื่อ 3,758 คน วงเงิน 1,690.23 ล้านบาท ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 365 คน วงเงิน 119.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ขอสินเชื่อ ระยะถัดไปมีแผนติดตามการแก้หนี้เสียของบุคลากรสธ.ในแต่ละ จังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนเรื่องวินัยทางการเงินตามเป้าหมายของนโยบาย</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ผู้หนีภัยความไม่สงบจากเมียนมา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวแห่งชาติ, MCOT NEWS FM 100.5, INNNEWS, ทีวี่ทุกช่อง, เดลินิวส์, ผจก., ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, คมชัดลึก, bangkok-today, ch3, sondhitalk, amarin, topnews, bbc, thereporters, thestandard, one31, pptvhd, thecoverage, thebetter, thaitabloid, ch7, hfocus, pptvhd, newtv)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.เดินทางให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ รพ.แม่สอด จ.ตาก จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา เมื่อวันที่ 20 เม.ย. จำนวน 22 คน จึงประกาศแผนฉุกเฉินระดมบุคลากร มาดูแล และยกเลิกแผนใน 3 ชม. เนื่องจากสถานการณ์คลี่คลายลง โดยได้ติดตามการดำเนินงาน 2 จุด คือ รพ.แม่สอด เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ รวมทั้งแผนเตรียมการรองรับสถานการณ์ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือและเวชภัณฑ์ต่างๆ ส่วนอีกจุดคือพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่ราชการจัดไว้รองรับผู้หนีภัย ซึ่งจะมีมาตรการคัดกรองสุขภาพ ฝ้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระวังป้องกันโรค และดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทั้งนี้ ยอดผู้บาดเจ็บภัยสงครามเมียนมาสะสม 113 คน เหลือรักษาที่ รพ.แม่สอด 82 คน ผ่าตัดแล้ว 29 ราย รอผ่าตัดอีก 3 ราย</p>	
<p><b>เหตุไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมี “ระยอง”</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ผจก., เนชั่น, pptvhd, true, ch3, tnn, hfocus, ch7, fm91bkk, thebangkokinsight, thereporters, thaipbs, bangkokbiznews)</p> <p>- ปลัด สธ. เผย เหตุไฟไหม้โรงงานรีไซเคิลสารเคมี อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ควบคุมเพลิงในวงจำกัดได้แล้ว พบผู้ได้รับผลกระทบ 2 หมู่บ้าน มีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงต้องอพยพ 6 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยมีอาการแสบตาหลังเข้าดับเพลิง 1 ราย และประชาชนมีอาการคัน 1 ราย นำส่งรักษา รพ. ผลตรวจคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>ต่อมา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ได้มอบหมายให้ นพ.มณฑิร วัฒนศิริ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพ ที่ 6 พร้อมด้วย นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง ร่วมกับ ทีมแพทย์รพ.บ้านค่าย ได้ลงตรวจเยี่ยมบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ไฟไหม้โรงงาน และกำชับให้ดูแลประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้</p>	
<p><b>วันอนามัยโลก 2567</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ทีวีช่อง 5, ผจก., hfocus, thaitodaynews, acnews)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เปิดกิจกรรมวันอนามัยโลก (World Health Day) ประจำปี 67 และครบรอบ 76 ปี องค์การอนามัยโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 7 เม.ย.ของทุกปี ในปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิดสุขภาพของเรา สิทธิของเรา อนาคตดิจิทัลของเรา (Our Health, Our Right, Our Digital Future) ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิและความเสมอภาคทางสุขภาพ พร้อมชู 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ตอบโจทย์เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน หนุนให้บริการรูปแบบดิจิทัล เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	
<p><b>รพ.สธ.สำรองน้ำ 2 สัปดาห์ รับมือภัยแล้ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุขรับภัยแล้ง ว่า เมื่อขาดน้ำจะมีปัญหาเรื่องสุขอนามัย จำเป็นต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในการรักษาดูแลสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากหน้าแล้งจะมีโรคต่างๆ เกิดขึ้นได้ เช่น โรคทางเดินอาหาร โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคฮีทสโตรก และโรคไข้หวัดหน้าร้อน เป็นต้น ในส่วนของ รพ. ทุกแห่ง มีมาตรการบริหารจัดการการใช้น้ำ และเตรียมการรับมือ โดยสำรองน้ำให้พอใช้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ จัดหาแหล่งน้ำอื่นๆ รวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมน้ำ ไม่กระทบบริการประชาชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงาน มีรพ.ได้รับผลกระทบจากขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง</p>	
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชน, จส.100, ประชาชาติธุรกิจ, การเงิน การธนาคารออนไลน์, hfocus, thailandplus กรุงเทพธุรกิจ, thaiPBS, mcot, tnthailand, theactive, amarintv, ejan, thebangkokinsight, ch3, ch7, Chiangmai news thestatetime, brighttv.)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า หลังจากเทศกาลสงกรานต์ พบผู้ป่วยโรคโควิด 19 เข้ารักษาตัวในรพ. 1,004 ราย เฉลี่ย 143 รายต่อวัน ปอดอักเสบ 292 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 101 ราย และเสียชีวิต 3 ราย ทุกรายเป็นกลุ่ม 608 โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งนี้ รพ.ทุกแห่ง มีความพร้อมด้านบุคลากร เตียง เวชภัณฑ์ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย พร้อมแนะประชาชนดูแลสุขภาพส่วนบุคคล และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด หากมีอาการคล้ายหวัด ควรตรวจ ATK หากผลตรวจเป็นบวก ให้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและพบแพทย์โดยเร็ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความระบุ นักวิทยาศาสตร์ของบริษัทวัคซีนโมเดอร์นายอมรับความจริง และตีพิมพ์ในวารสาร เนเจอร์ 23 ม.ค. 2024 ว่าวัคซีน mRNA ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายขั้นตอนเพื่อลดพิษ derisk และ Detoxicity ไม่ว่าจะเป็วัคซีนโควิดหรือวัคซีน mRNA สำหรับโรคอื่น ปัจจุบันมีการทดลองหรือไม่ว่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัคซีนในตระกูลนี้มีการแก้ไขอย่างที่บริษัทเองได้กล่าวไว้ เพราะยังมีการบริการฉีด และบุคลากรทางการแพทย์ในรพ.ต้องถูกฉีด มีประกันชีวิตและสุขภาพหรือไม่ อย่างน้อย 5 ถึง 10 ปี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, sonthitalk, linetoday, pantip, amarintv, thetiger, thebangkokinsight, tnnthailand)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความวิเคราะห์การระบาดของไทยสัปดาห์ล่าสุด 14-20 เม.ย.2024 ผู้ป่วยรักษาในรพ. 1,004 ราย เสียชีวิต 3 ราย ปอดอักเสบ 292 ราย และใส่ท่อช่วยหายใจ 101 ราย พบว่าผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวในรพ.เพิ่มขึ้น 18.26% เพิ่มขึ้น 6 สัปดาห์ติดต่อกัน ปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 20.66% และใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น 17.44% คาดติดเชื้อใหม่ต่อวัน 7,172 - 9,961 ราย และจำนวนติดเชื้อจริงน่าจะมากกว่านี้ พร้อมเตือนว่าปีนี้น่าเป็นห่วงมาก เพราะผู้ป่วยก่อนสงกรานต์สูงกว่าปีที่ผ่านมาหลายเท่า ย้ำว่าการป้องกันตัวในการใช้ชีวิตประจำวันมีความสำคัญ ยืนยันโควิด 19 ไม่ใช่หวัดธรรมดา ติดแต่ละครั้งนอกจากเสี่ยงป่วยรุนแรง หรือเสียชีวิต ยังเสี่ยงต่อ Long COVID ที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตระยะยาว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ ชกไม่มีมุม</p> <p>- โควิดคงไม่ย้อนกลับไประบาดรุนแรงเหมือนเมื่อ 4-5 ปีก่อน คงไม่ต้องใช้มาตรการควบคุมป้องกันอย่างโกลาหล เพราะยังต้องเร่งฟื้นเศรษฐกิจจากผลกระทบช่วงวิกฤตโควิด เตือนว่าหลังสงกรานต์ทุกคนต้องเข้มงวดดูแลตัวเองให้มากขึ้น</p>	
<p><b>สธ.ติดตามคลัสเตอร์ปาร์ตี้โพลสงกรานต์สุพรรณบุรี คาดติดเชื้อ “ไวรัสโรต้า”</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบเด็กที่ไปเล่นปาร์ตี้โพลในงานสงกรานต์ จ.สุพรรณบุรี ต่อมาในวันที่ 17 เม.ย.67 พบว่า เด็กเข้ารับการรักษาอาการถ่ายท้อง ท้องเสีย เวียนหัว ไข้สูง อาเจียน และมีผื่นขึ้นตามตัวหลายราย จึงมอบหมายให้ สคร.ที่ 5 จ.ราชบุรี ลงพื้นที่สอบสวนโรค ร่วมกับ สสจ.สุพรรณบุรี และหน่วยงานในพื้นที่ ผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบเด็กเข้ารับการรักษา รวม 65 ราย และผลตรวจอุจจาระพบติดเชื้อไวรัสโรต้า ที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง พร้อมแนะนำให้ประชาชนยึดหลักทานอาหาร “สุก ร้อน สะอาด” เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ</p>	
<p><b>กรม สบส. นำทีม อสม. ร่วมขจัดโรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย กรมได้นำทีม อสม. ลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ขับเคลื่อนกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สักรวและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวผ่าตัดทำหมัน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี ตั้งเป้าฉีดวัคซีนครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์ที่สำรวจ โดย อปท. ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สอนองพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ ในการขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทย</p>	
<p><b>อย. เตือนยี่ห้อนมผง สวมเลข อย. และโฆษณาเกินจริง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. เผย พบรูปแบบใหม่ของการโฆษณาขายนมผงยี่ห้อ NEYSURE GOLD ที่อ้างรักษาโรคไต โดยแอบอ้าง เลข อย. ของผู้อื่น แล้วโฆษณาว่าได้รับอนุญาตจาก อย. ที่ผ่านมา อย. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ จับกุมผู้กระทำความผิดในฐานะจำหน่ายอาหารที่ไม่มีเลข อย. และโฆษณาหลอกลวง 2 เครื่องข่าย มีผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวนมาก ทั้ง 2 เครื่องข่ายมีนายทุนเป็นชาวเวียดนาม จ้างพนักงาน ทั้งชาวเวียดนามและไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ยังไม่พบการโฆษณาหลอกลวงตามสื่อออนไลน์อยู่ คาดว่ายังมีเครือข่ายนายทุนเวียดนามที่ยังไม่ถูกจับอยู่ระหว่างสืบหาผู้กระทำความผิดเพื่อจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	
<p><b>ปคบ.-อย.จับโรงงานเห็บหมัดเดือน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยนิวส์, แนวหน้า, ผจก., มติชน, คมชัดลึก, inn, thailandplus, mcot, ejan, ch7, nation, sonthitalk, newtv)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับ ตำรวจ บก.ปคบ เข้าตรวจสอบเป้าหมาย 2 จุด ในพื้นที่แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. หลังทราบว่ามีกรลักลอบผลิตและจัดจำหน่ายยารักษาเห็บหมัดสัตว์เลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาต นำผลิตภัณฑ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กำจัดปลวกมาผสมกับแอลกอฮอล์ใช้เป็นส่วนผสม ส่งขายราคาขวดละ 50-70 บาท ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และตามร้าน เพ็ทช็อปทั่วประเทศ ยอดขายตกอยู่ที่เดือนละ 4,000-5,000 ชิ้น/เดือน ทำมาแล้ว 3 ปี ยอดของกลางได้กว่า 40,450 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 500,000 บาท เบื้องต้นจึงตรวจยึดของกลางนำส่ง บก.ปคบ. ดำเนินคดีต่อไป</p>	
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ โฆษก กมธ. พิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรีไฟฟ้า สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า บุหรีไฟฟ้ายังหาข้อสรุปยาก ทั้งที่มีการประชุมเกิน 10 ครั้ง โดยยอมรับความเห็นจากสายแพทย์ที่มาจาก สธ. กรม คร. มูลนิธิต่าง ๆ ไม่เห็นด้วยที่จะให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมาย แต่ กมธ.ต้องประชุมรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนด้วย ในประเด็นเมื่อทำให้บุหรีไฟฟ้าหายไปจากประเทศไทยไม่ได้ โดยไม่ให้นำเข้า ห้ามลักลอบนำเข้า แล้วจะทำอย่างไรให้บุหรีไฟฟ้าเป็นสิ่งถูกกฎหมาย สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., บ้านเมือง, โลกวันนี้, hfocus)</p> <p>- ศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ ผอ.ศูนย์ความรู้สำหรับมาตรา 5.3 ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ WHO-FCTC ม.ธรรมศาสตร์ เผยว่า เดอะไอ สื่อของอังกฤษ ลงบทความเกี่ยวกับกระบวนการวิงต้นของกลุ่มธุรกิจบุหรีไฟฟ้าเพื่อให้รัฐบาล อังกฤษมีนโยบายสนับสนุนบุหรีไฟฟ้า โดยจ่ายเงินสูงถึง 20 ล้านบาท ซึ่งการวิงต้นในลักษณะนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องในทุก ๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ไม่มีเครือข่ายที่สนับสนุนบุหรีไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจบุหรี เข้าไปเป็น กมธ.ในสภาผู้แทนราษฎร มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยยกเลิกการห้ามบุหรีไฟฟ้า และมักจะเอาอังกฤษมาเป็นข้ออ้างให้รัฐบาลไทยทำตาม รัฐบาลจึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังเพราะธุรกิจบุหรีอาจอยู่เบื้องหลัง</p>	
<p><b>สุขภาพจิตคนไทยในระยะ 10 ปี</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, linetoday)</p> <p>-ดร.กริชพกา บุญเฟื่อง ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า NIA ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ETDA และศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ คาดการณ์อนาคตเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจัยส่งผลให้สุขภาพจิตและสุขภาพของคนไทยแย่ลง ที่ต้องรับมือ - ออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ต่อการดูแลสุขภาพจิตในอนาคต คือ 1) วิถีชีวิตคนเมือง ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจและส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดี 2) การแพร่ระบาดของข่าวปลอม ทำให้ผู้รับข้อมูลเกิดความสับสน เข้าใจผิด จนนำไปสู่ความกังวล ความเครียด และความไม่เชื่อใจ 3) อาชญากรรมและความรุนแรง ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบและทำให้คนในสังคมเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย 4) สัญญาณล่มสลายจากภัยธรรมชาติ วิกฤตภูมิอากาศที่รุนแรงส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต อัตราการเสียชีวิต</p>	
<p><b>"ออมสุขภาพ" รั่ววัยเกษียณ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>-นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการ สสส. และประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สสส. เผยเด็กเกิดใหม่ลดลง คนหนุ่มสาวยุคใหม่ไม่ต้องการมีลูก คนจนแม้มีลูกเกินความต้องการ สสส. จึงร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ พัฒนานวัตกรรมหลักสูตรออมสุขภาพ รั่ววัยอิสระ โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสุขภาพ สูการเป็นนักรอมสุขภาพ ในองค์กร 200 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบในการดูแลสุขภาพในองค์กรและสมาชิกในครอบครัว ที่ส่งผลถึงการมีสุขภาพดีในวัยเกษียณ รองรับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์</p>	
<p><b>ความคืบหน้าเหตุแอมโมเนียรั่วไหล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สสจ.ชลบุรี รายงานข้อมูลผู้ป่วยที่รักษาต่อใน รพ. กรณีแอมโมเนียรั่วไหลโรงงานน้ำแข็ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปัจจุบันยังรักษาตัวใน รพ. 8 ราย (บาดเจ็บรุนแรง (สีแดง) 6 ราย / บาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) 2 ราย) กลับบ้านแล้ว 145 ราย รวมถึงทีม MCATT อ.บางละมุง ลงพื้นที่บริเวณรอบโรงงานน้ำแข็ง ประเมินสุขภาพจิตปชช. 121 ราย พบเสี่ยงซึมเศร้า 2 ราย ให้คำแนะนำสุขภาพจิตศึกษา 119 ราย ไม่พบความเสี่ยงทางสุขภาพจิต รวมทั้งแจกสื่อคลายเครียด 56 ราย</p>	
<p><b>มทกรมสุขภาพดี วิถีชาวแรงงาน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( thaipr.net)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค จัดงาน มหกรรมสุขภาพดี วิถีชาวแรงงาน เชิญชวนแรงงาน ตรวจสอบสุขภาพฟรี ในวันอังคารที่ 30 เม.ย.67 ณ ลานเซ็นเตอร์โซน ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์</p>	
<p><b>ภัยความร้อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.วชิระ บถพิบูลย์ สสจ.ชัยภูมิ เผย จ.ชัยภูมิ พบผู้เสียชีวิตจากโรคฮีทสโตรกแล้ว 1 ราย ในพื้นที่ ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ โดยเป็นผู้สูงอายุมากกว่า 68 ปี และมีโรคความดันสูง ออกไปเลี้ยงวัวกลางแดดร้อนจัด พร้อมเตือนคนที่มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการออกไปทำงาน ออกกำลังกายในช่วงแดดจัด เสี่ยงช็อคลมแดดเสียชีวิต</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch3plus, TNN, nation)</p> <p>- องค์การอนามัยวิทยาโลก เตือนยุโรปกำลังเผชิญกับความร้อนอบอ้าวที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงต่อสุขภาพในระดับที่มนุษย์อาจทนรับไม่ไหว พร้อมระบุรายงานปี 2566 บางพื้นที่ของสเปน ฝรั่งเศส อิตาลี และกรีซ เผชิญกับความเครียดจากความร้อนจัดนานถึง 10 วัน ซึ่งค่าอุณหภูมิตามความรู้สึกสูงกว่า 46 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นปีที่ร้อนแรงที่สุดในโลนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึก และทำให้ยุโรปเป็นทวีปที่ร้อนเร็วที่สุดในโลกด้วย</p>	
<p><b>ห้ามบังคับผู้ขอตรวจ HIV</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายอินทพร จันเอี่ยม เลขาธิการมหาเถรสมาคม ลงนามในมติมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 10/2567 มติที่ 313/2567 เรื่อง การตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) กรณีบรรพชาอุปสมบทแก่บุคคลทั่วไป เพื่อแจ้งไปยังเจ้าคณะใหญ่แต่ละหน และพระอุปัชฌาย์ทั่วประเทศ ถ้อยปฏิบัติตามมติ มส. นี้ มีเนื้อหาระบุที่ประชุมมส.รับทราบความเห็น สธ. และ สนง.พระพุทธศาสนา ว่า การติดเชื้อเอชไอวีไม่ใช่โรค จึงไม่เข้าข่ายโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจ รวมถึง ที่ปรึกษา มส. ระบุการบังคับให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวี ไม่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย</p>	